



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๔๘,๒๔๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# 12ค่านิยมไทยแค่ท่องจำไม่เกิดผล 'มศว'ย้ำปลูกฝังความดีต้องปฏิบัติ

นพ.เฉลิมชัยบุญยะสิทธิ์พรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงแนวคิดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนพึงมีการเน้นย้ำให้คนในชาติ มีค่านิยมเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นแนวทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีค่านิยมที่ดี ในฐานะที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องนำค่านิยมเหล่านี้ไปสู่การลงมือปฏิบัติ ที่ มศว เราเน้นค่านิยมเหล่านี้ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน อย่างกิจกรรมการล้างห้องน้ำลดตัวลดตน กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจผ่านการชมภาพยนตร์ การให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และประชาคม มศว ได้ไปศึกษาดูงานที่ตอตุ่งเพื่อเกิดแรงบันดาลใจที่ดีต่อตัวเองและส่วนรวม ค่ายอัตลักษณ์น้องใหม่ที่เน้นการปลูกให้นิสัยดีเข้าใจปรัชญามหาวิทยาลัยเพื่อสังคม สิ่งเหล่านี้ มศว ตระหนักและทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราทำมานานแล้ว และเชื่อว่าจะเป็นอีกแรงหนุนให้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ที่รัฐบาลมุ่งหวังสัมฤทธิ์ผล เนื่อง

จากฐานคิดของ มศว ไม่ต่างจากรัฐบาล พระอาจารย์สมัยอิมมุตโตเจ้าอาวาสวัดทับทิมแดงธรรมาราม กล่าวว่า การปลูกฝังเรื่องดังกล่าว อาจทำให้เด็ก ๆ จำได้ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะจดจำได้เพราะเราเน้นสื่อที่สนุกสนานแต่การจำได้ไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับการได้ลงมือปฏิบัติ ให้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการอยู่ในตัวตนของคนในชาติจึงอยากฝากถึงผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานว่า การท่องจำได้ ไม่ได้ทำให้เกิดคนดี สิ่งดีขึ้นในสังคมไทย หากไม่เน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง เหมือนเช่น เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี ที่เน้นว่าต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกันนั้นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาในยุคนี้ต่างร้องเพลงนี้ได้กันแทบทุกคน แต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะเป็นคนดีและปฏิบัติได้อย่างเนื่องเพลงที่ร้องความจริงแล้วเนื้อหาสาระในเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี ยังสามารถนำมาใช้ได้ โดยแทบจะต้องคิดค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการขึ้นมาใหม่ก็ได้ หากเราจริงจังกับการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม

